

การนำเข้าสู่ประดิษฐ์ตามแนวชายแดน

นิยาม/ลักษณะ

การกำหนดลักษณะสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้ มิได้มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยตรง แต่อาจแปลความได้จากมาตรา 4 (4) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่งได้บัญญัติคำว่า “ไม้แปรรูป” เอาไว้ แสดงว่าไม่รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้ ดังนั้น การพิจารณาว่าสิ่งใดจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้ เป็นข้อความที่กินความหมายกว้างมาก แทบจะกล่าวได้ว่า ถ้ามีใช้ไม้ซุงหรือไม้แปรรูป ก็อยู่ในความหมายดังกล่าวนี้เสียทั้งสิ้น การพิจารณาย่อมแล้วแต่ข้อเท็จจริงกับข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้นประกอบกัน ซึ่งศาลฎีกาได้พิพากษาเป็นแนวทางไว้หลายลักษณะว่า สิ่งใดจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือเครื่องใช้ ซึ่งถือว่าพ้นสภาพไม้แปรรูปแล้ว มีหลักเกณฑ์การพิจารณาโดยอาศัยแนวทางคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 437/2511, 528/2515, 1490/2520 และ 3808/2528 สรุปได้ว่า “ต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเครื่องใช้ที่สำเร็จรูปแล้ว พร้อมทั้งจะใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์ ต้องตามลักษณะปกติวิสัยที่นิยมใช้โดยทั่วไป มิใช่เพียงแต่เปลี่ยนรูปหรือขนาด หรือเปลี่ยนสภาพเท่านั้น และไม่อาจนำไปเปลี่ยนแปลงทำเป็นสิ่งอื่นต่อไปอีก หรือหากนำไปแปรสภาพใช้ในกิจการอื่น จะไม่คุ้มค่างับค่าใช้จ่ายที่เสียไป”

กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ที่ กษ 0704(2)/ว 31273 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2528 กำหนดขนาดไม้ประสาน ไม้ปาร์เก้ ไม้ปูพื้นรางลื่นรอบตัว และไม้โมเสค เป็นสิ่งประดิษฐ์ฯ โดยกำหนดมาตรฐานขนาดของผลิตภัณฑ์ไว้ดังนี้

1. ไม้ประสานที่ใช้ไม้แต่ละชั้นที่มีขนาดความกว้างไม่เกิน 100 มม. (4 นิ้ว) ความหนาไม่เกิน 37.5 มม. (1 ½ นิ้ว) ความยาวไม้จำกัด มาอัดประสานด้วยกาวหรือสารเคมีสังเคราะห์เข้าเป็นไม้แผ่นเดียวกันหรือชั้นเดียวกันให้ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ฯ สำเร็จรูป แต่ถ้าใช้ไม้แต่ละชั้นที่มีขนาดความกว้างความหนาเกินกว่าขนาดที่กำหนดไม่ว่าจะมีขนาดยาวเท่าใดมาอัดหรือประสานก็ให้ถือเป็นไม้แปรรูปทั้งสิ้น
2. ไม้ปาร์เก้ ไม้ปูพื้นรางลื่นรอบตัว ที่มีขนาดความกว้างไม่เกิน 100 มม. (4 นิ้ว) ความหนาไม่เกิน 22 มม. (7/8 นิ้ว) ความยาวไม่เกิน 450 มม. (18 นิ้ว) ให้ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ฯ แต่ถ้าไม่มีขนาดความกว้างความยาวเกินกว่าขนาดที่กำหนดนี้ให้ถือเป็นไม้แปรรูป
3. ไม้โมเสค คือ ไม้ชิ้นเล็ก ๆ ที่ได้ผ่านกระบวนการ อบ ไซ ซอย แล้วนำมาจัดเรียงตากแล้วอัดเป็นแผ่นขนาดความกว้าง 30 ซม. ความยาว 30 ซม. (30 X 30 ซม.) หรือนำมาจัดเรียงแล้วใช้กระดาษ หรือผ้าทากาวยึดไม้ให้เป็นแผ่นมีขนาดความกว้าง ความหนา ความยาว ตามมาตรฐานสากลทั่วไป ซึ่งได้ผ่านกรรมวิธีมามากพอสมควร จนไม่สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้หรือหากจะนำไปใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นก็ทำได้แต่ไม่คุ้มค่า ก็ให้ถือว่าไม้ที่นำมาประกบเป็นแผ่นโมเสคนั้นเป็นสิ่งประดิษฐ์ฯ

/ข้อระเบียบ...

ข้อระเบียบ/กฎหมายในการนำเข้า

1. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 92) พ.ศ.2535 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2535 ให้สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้ ซึ่งนำเข้าทางด่านศุลกากรที่กระทรวงพาณิชย์จะกำหนดไว้ในระเบียบ เป็นสินค้าที่ต้องมีใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O) หรือมีหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกของประเทศที่ส่งออกต่อกรมศุลกากรประกอบการทำพิธีการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ยกเว้น เป็นสินค้าที่ส่งมาจากประเทศที่มีได้มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย หรือนำติดตัวเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะตัว หรือนำเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่าง หรือนำเข้ามากับยานพาหนะนั้น ๆ เท่าที่จำเป็น

2. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการกำหนดด่านศุลกากรนำเข้าไม้เข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2548 ให้ด่านศุลกากรบริเวณชายแดนในเขตจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด เป็นด่านศุลกากรที่การนำเข้าไม้และไม้แปรรูปทุกชนิด รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้ ต้องมีใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือมีหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกของประเทศที่ส่งออก แสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการทำพิธีการนำเข้ามาในราชอาณาจักร

สำหรับความหมายของคำว่า “นำติดตัวเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะตัว” กรมการค้าต่างประเทศ ได้มีหนังสือตอบข้อหารือของกรมป่าไม้ว่า เจตนารมณ์การกำหนดข้อยกเว้นในกรณีการนำติดตัวเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะตัวของประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อมิให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยว หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งนำไม้และไม้แปรรูปทุกชนิด รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้ ติดตัวเข้ามาในลักษณะมิใช่เพื่อการค้า และใช้เป็นการเฉพาะตัวโดยมีปริมาณที่เหมาะสมตามฐานานุรูปของแต่ละบุคคล จึงไม่ต้องแสดงใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (C/O) หรือหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกของประเทศที่ส่งออก ประกอบการทำพิธีการนำเข้าไม้เข้ามาในราชอาณาจักร

3. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำเข้าไม้และไม้แปรรูปรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามแนวชายแดนจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2548 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 ให้สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้ ที่นำเข้าทางด่านอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอแม่สอด และอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ไม่ต้องมี C/O และผู้นำเข้าต้องจดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และจดทะเบียนตั้งโรงค้าสิ่งประดิษฐ์กับกรมป่าไม้ ส่วนสิ่งประดิษฐ์ประเภทไม้คิ้วบัว ไม้วงกบ ไม้ประสาน ไม้ปาร์เกต์ และไม้โมเสก ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศฯ

/การนำ...

การนำเข้าเคลื่อนที่

1. ใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ ใช้กำกับกับการนำเข้าเคลื่อนที่ของไม้ท่อน ไม้แปรรูป หรือของป่า สำหรับสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีการค้าขายภายในประเทศ เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้จำหน่ายหรือนำเคลื่อนที่ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ ไปจากสถานที่ค้าหรือสถานที่ครอบครองเพื่อการค้า ผู้รับอนุญาตต้องออกหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ฯ มอบให้แก่ผู้รับโอนหรือนำเคลื่อนที่ทุกราว ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2530

2. สิ่งประดิษฐ์ฯ ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศไม่อยู่ในความควบคุมตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แต่สามารถขอหนังสือรับรองสิ่งประดิษฐ์ฯ กำกับในการนำเข้าเคลื่อนที่ตามระเบียบกรมป่าไม้ เรื่อง การออกหนังสือรับรองสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้หวงห้ามเพื่อการค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2526 โดยผู้ประสงค์จะขอรับหนังสือรับรองให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่อำเภอหรือกิ่งอำเภอ โดยมีหลักฐานเป็นสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและมีหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านพิธีการของกรมศุลกากรมาแล้ว ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่ามีชนิดไม้ ลักษณะ ขนาด จำนวน ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่เพียงใดและเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสั่ง

การตรวจสอบโรงงาน/โรงค้าสิ่งประดิษฐ์

1. พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจตรวจตราการแปรรูปไม้และกิจการของผู้ได้รับอนุญาตได้ และผู้ได้รับอนุญาตต้องอำนวยความสะดวกและตอบคำถามแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการนี้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 53 การตรวจสอบในกรณีดังกล่าวจึงไม่ต้องใช้หมายศาลในการตรวจค้น

2. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2541 มีหลักเกณฑ์ตรวจสอบกิจการที่ได้รับอนุญาตว่า การตรวจสอบควบคุมกิจการที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบนี้ ให้ตรวจสอบโดยสม่ำเสมอและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายและป่าไม้เขตท้องที่ โดยให้บันทึกผลการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน และผู้นำพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ต้องเป็นผู้รับอนุญาต หรือผู้แทนผู้รับอนุญาตที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้มอบบันทึกการตรวจสอบให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้แทนผู้รับอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด